

บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต. โพนแพง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง

รายชื่อผู้เข้าประชุม

๑ นายสินธุ์ พรหมมา	ตำแหน่ง ประธานสภาฯ
๒ นางจุไรรัตน์ บุทเสนา	รองประธานสภาฯ
๓ นายจตุพงษ์ วงทองกลาง	ส.อบต.หมู่ที่ ๖
๔ นายฉลาด แพงสาย	ส.อบต.หมู่ที่ ๕
๕ นางอรดี บุญแก้ว	ส.อบต.หมู่ที่ ๒
๖ นางมณีรัส จินตามล	ส.อบต.หมู่ที่ ๔
๗ นายยอด แก้ววิเศษ	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒
๘ นายประสิทธิ์ ผ่องใส	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓
๙ นายกิจประเสริฐ พงษากลาง	ส.อบต.หมู่ที่ ๑
๑๐ นายสุบั่น กาญจน์แก้ว	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐
๑๑ นายอิพงษ์ ชัยสาลี	ส.อบต.หมู่ที่ ๒
๑๒ นางสงบ โลหพาน	ส.อบต.หมู่ที่ ๑
๑๓ นายสุพัฒน์ แสงงาม	ส.อบต.หมู่ที่ ๔
๑๔ นายเอกพล บุญปัญญา	ส.อบต.หมู่ที่ ๗
๑๕ นายทรงพล สمانมิตร	ส.อบต.หมู่ที่ ๓
๑๖ นายสุวัฒน์ พรหมเขต	ส.อบต.หมู่ที่ ๙
๑๗ นางเกษร เกษพิมล	ส.อบต.หมู่ที่ ๓
๑๘ นางเวียงชัย ต้นอ้วน	ส.อบต.หมู่ที่ ๙
๑๙ นายธนกร วิเศษ	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑
๒๐ นางจันทา รักษาสิทธิ์	ส.อบต.หมู่ที่ ๘
๒๑ นายจรัส พิมพ์โคตร	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒

รายชื่อผู้ร่วมประชุม

๑ นายสมนึก ฉั่นโชคดี	ตำแหน่ง เลขาธิการสภาฯ
๒ นางชนมณีภา ชัยจันทา	รองปลัด อบต.
๓ นายธนากร พิสัยพันธ์	รองนายก อบต.
๔ นางเกษมณี อภัยรัตน์	เลขาฯ นายกฯ
๕ นางนันทิดา นาเหนือ	หัวหน้าสำนักปลัด
๖ นายอนุชา ชัดียนนท์	ผอ.กองช่าง

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๕ น.

เลขานุการสภา บัดนี้ สมาชิกสภา อบต.โพนแพง ได้มาลงชื่อเข้าร่วมประชุมจำนวน ๒๑ คน ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเชิญท่านประธานสภา อบต.โพนแพง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้วกล่าวเปิดประชุมต่อไป

ประธานสภา ผมขอเปิดการประชุมสภา อบต.โพนแพงซึ่งเป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
เรื่อง ขอขอบคุณ

ตามที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคายได้รับมอบหมายจากจังหวัดหนองคายให้ดำเนินการจัดพิธีเปิดตลาดประชารัฐ ตลาดต้องชม ตลาดนัดจุดผ่อนปรน ไทย-ลาว บ้านเปงจาน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย(นายรณชัย จิตรวิเศษ) เดินทางมาเพื่อเป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานกิจกรรมของตลาดนัดจุดผ่อนปรนไทย-ลาว บ้านเปงจาน ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย นั้น

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย จึงขอขอบพระคุณท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานในพิธีเปิดตลาดนัดและสนับสนุนการจัดงานดังกล่าว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์อีกในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
(สมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)

ที่ประชุม รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องด่วน -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติค้างพิจารณา -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติเพื่อพิจารณา

- พิจารณาเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔
รายละเอียดขอให้ปลัด อบต.ชี้แจงรายละเอียดเพื่อให้สมาชิกได้ร่วมกันพิจารณาต่อไป

ปลัด อบต.

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๔ ข้อ ๒๒ สำหรับ อบต.ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงต่อสภา อบต. เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป ซึ่งรายละเอียดโครงการพัฒนาฯ เพื่อเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ แจกจ่ายให้สมาชิกทุกท่านแล้ว เพื่อจะได้ร่วมกันพิจารณาต่อไป

ที่ประชุม

ได้มีการปรึกษาหารือกันพอสมควรแล้วมีมติเห็นชอบให้มีการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ตามที่เสนอเป็นเอกฉันท์

ประธานสภา

ในวันนี้ เรื่องที่สองจะพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่ผู้บริหารได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มี ๑๑๕ โครงการ เพิ่มเติม ๕ โครงการ รวมเป็น ๑๒๐ โครงการ อนุมัติในระบบ (e-plan) จำนวน ๗๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๐ โครงการที่ยังไม่อนุมัติจำนวน ๔๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙ โครงการที่เบิกจ่ายจริงแล้ว ๑๔ โครงการคิดเป็นร้อยละ ๑๑ ส่วนที่บรรจุโครงการไว้ในแผน ๔ ปีจำนวน ๑๒๐ โครงการ อนุมัติ ในข้อบัญญัติ ๗๓ โครงการ เบิกจ่ายจริง ๑๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๙ ของแผนพัฒนา ๔ ปี

ปัญหาอุปสรรคที่พบจากผลที่ติดตามประเมินผล

๑ มีงบประมาณจำกัดไม่เพียงพอในการดำเนินงาน

๒ มีจำนวนโครงการมากกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๓ กฎหมายไม่เอื้อต่อการดำเนินงานให้ตามความต้องการประชาชนทำให้บางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้เช่น โครงการซื้อเครื่องออกกำลังกาย ,โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ,โครงการอบรมจริยธรรมให้แก่โรงเรียนบ้านดงตาล เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ

๑ ในการบรรจุโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาให้คำนึงถึงสถานการณ์คลังของ อบต.

๒ การพัฒนาตำบลควรคำนึงถึงความต้องการของประชาชนและกฎหมายที่ให้อำนาจหน้าที่ไว้

ส่วนรายงานสรุปผลการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๑ ได้แจกจ่ายให้สมาชิกไว้แล้วเพื่อจะได้พิจารณาต่อไป

ที่ประชุม

ได้มีการปรึกษาหารือกันพอสมควร แล้วมีมติเห็นชอบการติดตามและประเมินผลแผนประจำปี ๒๕๖๑ รอบเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๖ ญัตติอื่นๆ

นายสุพัฒน์ แสงงาม ส.อบต.ม.๔ ขอติดตามงานโครงสร้างของหมู่บ้าน

ผอ.กองช่าง จะดำเนินงานโครงสร้างที่เหลือโดยเร็ว ขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว ๒ โครงการ โดยงบอุดหนุนที่ได้รับมาช่วงแรก อีก ๓ โครงการ รอทำสัญญา โครงการอื่นๆ จะทยอยมา และบางโครงการต้องขอทางหลวงอนุมัติก่อน เช่นทางคูขนาน และที่ช่างได้ไปอบรมแผนที่ภาษีเพื่อจะได้นำมาใช้กับงานด้วย

นายธนกร วิเศษ ส.อบต.ม.๑๑ เรื่องลดขยะต้นทางได้ทำอะไรบ้าง

รองปลัด อบต. คาดว่าหลังสงกรานต์จะจัดอบรมเรื่องการจัดการขยะ

นายธนกร วิเศษ ส.อบต.ม.๑๑ วันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ จะจัดงานซ้ำซ้อนกับนิคมหรือไม่

รองนายก อบต. สจ.ประสานงบมาให้ ๓๐,๐๐๐ บาท โดยมี สว.อาทิตย์ ศรีตะบุตร เป็นประธาน ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประสานผู้สูงอายุมาร่วมงาน

นายฉลาด พงสสาย ส.อบต.ม.๕ ขุดลอกหนองบัวเสร็จหรือยัง คั้นคูกันไว้สูงกว่านา ควรขุดให้น้ำระบายได้

ผอ.กองช่าง เป็นของ ปภ. อบต.อำนวยความสะดวก แต่จะติดตามผู้รับเหมาให้มาช่วยขุด

รองนายก อบต. นายธนากร พิสัยพันธ์ ได้ติดตามเช่นกัน ปภ.ว่าจะมาทำให้และอีกจุดหัวสะพานห้วยนา

นายฉลาด พงสสาย ส.อบต.ม.๕ ให้ทำ คก.ที่ขุดลึกขึ้น และทำายคันคูออก และขอบคุณที่ทำถ.ลูกถังให้

นายสุพัฒน์ แสงงาม ส.อบต.ม.๔ ขอติดตามเรื่องกีฬาประชาชน

นายธนากร พิสัยพันธ์ รองนายก อบต. จะให้รองปลัดชี้แจงในภายหลัง

นายเอกพล บุญปัญญา ถังน้ำประปาที่วัดตงสารเอาไปไว้นานแล้วให้เจ้าหน้าที่ยกขึ้นด้วย และแก้ไขน้ำรั่วทั้ง
ส.อบต.ม.๗ และไม่ผ่านถังสูงให้เสร็จด้วย

นางจุไรรัตน์ บุทเสน ในนาม อส.แรงงาน ขอให้สมาชิกบอกประชาชนในพื้นที่มาประสานเรื่องฝักอาชีพ
รองประธานสภา กักตุนได้เพื่อรายงาน แรงงานจังหวัดต่อไป

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเพิ่มเติม ผมขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ามา
ประชุมในวันนี้ และจะขอนัดประชุมครั้งต่อไปเป็นหนังสือเชิญประชุมต่อไป สำหรับวันนี้
ขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๓๒ น.

ลงชื่อ ผู้บันทึกการประชุม
(นายสมนึก ฉันทโชคดี)
เลขานุการสภา อบต. โพนแพง

(นางนันท์ดา นาเหนือ)

ลงชื่อ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสินธุ์ พรหมมา)
ประธานสภา อบต. โพนแพง